

Nhóm hăng n mục tiêu phục vụ du lịch công nghệ tiên tiến, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người bào C tu 3 thôn Tà Lang, Giàn Bí (Hòa Bắc) và thôn Phú Túc (Hòa Phú), thị trấn qua, huyện Hòa Vang đã có nhiều nỗ lực khôi phục, bổ sung những giá trị văn hóa truyền thống người bào C tu.

Chị Nguyễn Thị L., thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc cho biết: "Đốt than là nghề truyền thống của người C tu nhưng đã bị thất truyền lâu. Hiện nay, người bào C tu Hòa Bắc và Hòa Phú không còn ai biết nghề này, khi có dịp, chúng tôi phải đi mua trang phục truyền thống những nơi khác".



Phụ nữ C tu háo hức chuẩn bị ống nứa dùng để đốt than

Để nâng cao vai trò chính đáng của người bào C tu, cuối tháng 3 vừa qua, thị trấn GI thôn Tà Lang, UBND huyện Hòa Vang khai giảng 02 lớp dạy nghề đốt than cho 28 học viên là phụ nữ C tu 3 thôn Tà Lang, Giàn Bí, xã Hòa Bắc và thôn Phú Túc, xã Hòa Phú (01 lớp gồm 20 học viên thị trấn Tà Lang, Giàn Bí xã Hòa Bắc và 01 lớp 8 học viên thị trấn Phú Túc xã Hòa Phú). Thời gian khóa học diễn ra trong 5 tháng, học vào ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần do 02 nghề nhân giàu kinh nghiệm của huyện ông Giang, thị trấn Qung Nam trực tiếp giảng dạy. UBND huyện Hòa Vang trích kinh phí mua sắm dụng cụ, khung đốt và chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên thuận tiện nghề đốt than truyền thống của người bào mình. Chị Ánh Thị Phương, huyện ông Giang thị trấn Qung Nam chia sẻ: "Trong thị trấn này, chúng tôi sẵn lòng chi trợ cho các học viên thành thạo các khâu đốt than. Sau khóa học, học viên sẽ tự tay đốt các trang phục truyền thống bằng sợi màu trang trí vì các họa tiết hình học kết hợp khéo léo chày và cày trên vải".

Ông Thanh Tân, Trưởng Phòng VH-TT huyện Hòa Vang cho rằng, thị trấn qua, huyện đã tổ chức cho người bào C tu 3 thôn nghiên cứu thực tế cách thức làm du lịch làng du lịch công nghệ Bình Hòa (xã Sông Côn, huyện ông Giang, thị trấn Qung Nam); phục dựng lại "nhà kiến trúc", "món lúa mì" cho người bào C tu; tập huấn các kỹ năng cần thiết người C tu làm du lịch công nghệ. Đây là khôi phục nghề đốt than góp phần phát triển du lịch góp phần phát triển kinh tế người bào dân tộc C tu 3 thôn Tà Lang, Giàn Bí, xã Hòa Bắc và thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, thị trấn góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của công nghệ dân cày quan trọng nhất là phi xây dựng một ý thức và phong cách làm du lịch cho chính người dân bản địa, giúp người bào này có thể hưởng lợi từ du lịch địa phương và tìm kiếm sản phẩm tiên tiến.



Lãnh o UBND xã Hòa Bc trao trang phc truyen thng cho hc sinh C tu.

Theo bà Lê Th Thu Hà, Ch tch UBND xã Hòa Bc, gìn gi, phát huy bn sc vn hóa truyen thng ngi C tu mang tính bn vng, ngay t lúc này phi hình thành ý thc t hào vn hóa dân tc cho th h tr. Vì vy, xã Hòa Bc ã vn ng các mnh thng quân h tr, cp phát 105 b trang phc truyen thng cho hc sinh t 5 n 10 tui 2 cp Mm non và Tiu hc. Vi b trang phc truyen thng ngi C tu, hc sinh Mm non và Tiu hc Hòa Bc s mc trang phc vào ngày th 2 hàng tun khi n trng.



Hc sinh C tu t hào vi nhng b trang phc truyen thng ca dân tc mình khi chp nh lu nim cùng vi lãnh o huyn Hòa Vang và xã Hòa Bc

Ngoài nhng n lc ca huyn Hòa Vang, xã Hòa Bc và xã Hòa Phú trong vic khôi phc bn sc vn hóa truyen thng ngi C tu, chính quy n a phng còn tích cc phi hp vi Ban iu hành Qu môi trng toàn cu ti Vit Nam xây dng " án bo tn vn hoá ng bào C tu gn vi phát trin du lch sinh thái cng ng ngi C tu" ti 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí, xã Hoà Bc trong thi gian 2 nm 2017-2018, tng kinh phí trên 2 t ng, trong ó ngân sách i ng ca huyn là 900 triu ng. n nay, án ã thc hin nhieu chng trình nh xây dng 2 bn hng c bo v rng; tp hun cho ng bào C tu v cách sng, sinh hot hp v sinh, to không gian tt thu hút khách du lch; thành lp T qun lý bo v rng; mua cng chiêng, trang phc truyen thng h tr nhóm vn ngh...

Bài và nh: Phng Tn- Minh Th